

# 'กสอ.'จับมือ8มหาวิทยาลัย ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์

**กรุงเทพธุรกิจ ● กสอ.จับมือ 8 มหาวิทยาลัย**  
ต่อยอดงานวิจัยผลิตเชิงพาณิชย์ ด้าน  
มช.เผย "อินโดฯ-มาเลเซีย" ผลงานวิจัยแข่ง  
ไทย เน้นรัฐตั้งเป้าเพิ่มงบวิจัยทั้งประเทศ  
2% ของจีดีพี

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดี  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผย  
ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตด้วย  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างความ  
เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย

ดังนั้น กสอ.จึงได้ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัย  
ชั้นนำของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
มหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
และมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ภายใต้ชื่อ  
"เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อ  
การวิจัย"

โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
มือทางวิชาการ ขยายผลการศึกษาค้นคว้า  
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์  
เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา  
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของไทย

นายสัมพันธ์ สิงหราชวรพันธ์  
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(มช.) และประธานเครือข่ายพันธมิตร  
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย กล่าวว่าใน  
ขณะนี้อันดับการวิจัยของไทยในอาเซียน



กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

ลดต่ำลงมากจนอยู่ในอันดับ 4 รอง  
จากสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  
โดยอินโดนีเซียได้พัฒนาผลงานการ  
วิจัยไปรวดเร็วมากในช่วง 2 ปีก่อนผล  
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับสากลเกือบ  
4 หมื่นฉบับ แซงสิงคโปร์ขึ้นไปอยู่  
อันดับ 2 ของอาเซียน ใกล้เคียงมาเลเซีย  
ที่เป็นอันดับ 1 ที่มีประมาณ 4 หมื่นฉบับ  
และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะแซงมาเลเซีย  
ไปได้

"ในอดีตเมื่อ 7-8 ปีก่อน ผลงานการ  
วิจัยของมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ห่าง  
จากไทยพอสมควร แต่หลังจากที่รัฐบาล  
ทั้ง 2 ประเทศนี้ยกเครื่องเรื่องการวิจัย  
พัฒนาของประเทศทั้งด้านนโยบาย และ  
สถาบันการศึกษา ทำให้ก้าวกระโดดนำ  
ห่างไทยไปมาก"

อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลไทยปฏิรูป  
ด้านการวิจัยพัฒนา โดยการตั้งกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ  
นวัตกรรมก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาถูกทาง เพราะ  
เป็นการนำมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยต่างๆ

มารวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์จะทำให้  
แนวทางการวิจัยของประเทศเป็นไปอย่าง  
เดินทางไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งงบประมาณ  
ได้เกิดประโยชน์มากขึ้น

แต่ทั้งนี้ ยังมีความเป็นห่วงในเรื่อง  
ระบบถ่วงดุลภายใน เนื่องจากหน่วยงาน  
อนุมัติงบวิจัยและหน่วยงานใช้งบวิจัยรวมอยู่  
ในทีเดียวกัน หากได้รัฐมนตรีที่มีความสามารถ  
ก็จะผลักดันนโยบายให้เดินหน้าได้อย่าง  
รวดเร็ว แต่ถ้าบริหารงานไม่ดีก็จะมีช่องโหว่  
ในการคอร์รัปชันได้มาก ดังนั้นจึงต้องวาง  
มาตรการตรวจสอบที่รัดกุม เพื่อให้การใช้  
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนงบประมาณในการวิจัยพัฒนา  
เป็นเรื่องสำคัญ ควรตั้งเป้าให้ไม่ต่ำกว่า 2%  
ของจีดีพี และในส่วนของภาครัฐควรมี  
มากกว่า 6 หมื่นล้านบาท จึงจะช่วยขยับ  
งานวิจัยของประเทศให้ก้าวทันประเทศคู่แข่ง  
ในอาเซียนได้ จากปัจจุบันที่ตั้งเป้าไว้  
1% หรือ 1.3 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้เป็น  
งบของรัฐบาลเพียง 1.7 หมื่นล้านบาท  
ที่เหลือเป็นของบริษัทเอกชน รวมทั้งกำหนด  
ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งให้มีความ  
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อแก้ปัญหาทางวิจัยที่  
กระจุกกระจายจนไม่เกิดผล ขาดเจ้าภาพที่  
เชี่ยวชาญดูแลในแต่ละสาขา